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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3  ประจำปี 2565   
วันที ่ 22  กันยายน  2565  เวลา  14.00  น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 1 
3. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 2 
4. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุรีภรณ์    เอ้ือไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นายเดชศักดิ์  โพธิศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
8. นายนรากร     นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
9. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
10. นายวสันต์     อ้ึงเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
11. นายเจษฎา    แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
12. นายกิติศักดิ์    เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
13. นางนันทพร    สิริปัญจโชต ิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
14. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
15. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
16. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 
17. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 

18. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 
19. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 
20. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 
21. ว่าที่ ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
22. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
23. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
24. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี 
25. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
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26. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
27. นายหมวดเอกเนติพัฒน์  รู้ยืนยง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้ลาประชุม 
1. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
2. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
3. นายธีระศักดิ ์   ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 

4. นายบุญเลิศ     อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
5. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 

6. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
7. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 
8. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
9. นายแทนรัฐ     สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
10. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายคุณาวุฒิ    ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายอรรถพล    แก้วมนตรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นางสิริจรรยา    ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
5. สิบเอกประเสริฐ    ลายโถ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
6. นายนัฐศักดิ์  สิงห์จานุสงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางสาวอิชยา  วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
8. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. นายทรงศักดิ ์  ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. น.ส.อภิสราวรรนธ ์ คำวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
11. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12. นายสฤษดิ์  สัตนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
13. นายธนภัทร    วันทาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
14. ว่าที่ ร.ต.มานะ สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
15. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
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16. นางเพ็ญศรี  เฉวียงหงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
17. นางนัยนา  แก้วพะเนาว์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
18. นางพชรพร  สุขรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการบัญชี 
19. นางสุรีรัตน์  บุญคุ้ม  หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ 
20. นางจีรนันท์  ทองถอม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
21. นางสาวขวัญดาว วรนาม  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
22. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
23. นายยุทธิวา  นาเมือง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
24. นายสมประสงค์    จันทะพันธ์ หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
25. นายธีรพันธ์  วงศ์กาไสย หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
26. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
27. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
28. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
29. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
30. นางสาคร  แวงวรรณ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
31. นางสาวปัทมนันท์    จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ 
32. นายบุญม ี   ราญมีชัย หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
33. นายสัญญา  อัมพันธ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
34. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
35. นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
36. นายเสฎฐวุฒิ    ฝ่ายพลแสน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
37. นางคำกอง  ปามา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
38. จ.อ.นิยม  ศรีชะตา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
39. นางละอองดาว   ตรีทศ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
40. นางสาวสายสุนีย์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
41. นาสาวสุรัสวด ี ศรีหย่อง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
42. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
43. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
44. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
45. นางสาวภัชฎาพร ไกรถาวร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
46. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
47. นายสมพร  หินซุย  เจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ลำดับขั้นตอนก่อนดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ขอกราบเรียนเชิญท่ านประธานสภา 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ ขอเรียนเชิญครับ  
- เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการจัดระเบียบวาระการประชุมสภา จำนวน 5  เรื่อง 
ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 1) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่น
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และ 
2) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 2  
ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานการเกษตร) ระเบียบ
วาระที่ 4 เรื ่อง ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่(แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ ขอเชิญท่านประธานสภา
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครับ เรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ เรียนท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ต่อไปเป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 22 
กันยายน 2565 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยนะคะ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดได้ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาดำเนินการตามความ 
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ในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงนามเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 และประธานสภาได้ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติและประกาศ ใช้บังคับ
ต่อไป ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ 1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  

ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565  
2. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  
ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565  
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 

นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2565 เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านอาคมค่ะ 

นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
อาคม เฉลิมแสน สมาชิกจากอำเภอจังหารครับ ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ในหน้าที่ 39 ที่ผมได้อภิปรายในที่ประชุมไป ซึ่งในหน้าที ่39 บรรทัดที่ 
10 ผมได้อภิปรายไปว่า วันนี้จะเป็นการระบายน้ำ ในวันที่ 23 คือวันนี้ เป็นจำนวน 15 ล้านล้าน
ลูกบาศก์เมตร ขอแก้ไขเป็น 15 ล้านลูกบาศก์เมตร และวันที่ 24 จะเพ่ิมเป็น 18 ล้านล้านลูกบาศก์
เมตร ขอแก้ไขเป็น 18 ล้านลูกบาศก์เมตร และวันที่ 25 จะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 21 ล้านล้าน
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ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขอแก้ไขเป็น 21 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งข้อมูลจะได้นำไปบันทึกนะครับ 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ือความถูกต้องนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดอีกไหมค่ะ เนื ่องจากท่านอาคม  เฉลิมแสน ขอแก้ไขในรายงานการประชุม 
เมื่อสักครู่ ประธานจะขอมติสภาว่าจะให้แก้ไขถ้อยคำหรือไม่นะคะ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ  
ให้แก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมของท่านสมาชิกสภาอาคม  เฉลิมแสน  กรุณายกมือขึ้นค่ะ 
ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมของท่านสมาชิกสภา
อาคม  เฉลิมแสน กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่มีนะคะ มติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขถ้อยคำในรายงานการ
ประชุมของท่านสมาชิกสภาอาคม  เฉลิมแสน นะคะ  

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไข  26       เสียง 
  ไม่อนุมัติให้แก้ไข   - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง 
 ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จะขอมติรับรองรายงานการประชุมนะคะ สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 
กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2565 กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2565  

มติที่ประชุม รับรอง  26       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
ประธานสภาฯ เชิญท่านอาคมค่ะ 
นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม

อาคม เฉลิมแสน สมาชิกจากอำเภอจังหารครับ ในระเบียบวาระที่ 2 ผมไม่แน่ใจว่าทางสำนักงาน
เลขานุการ ได้พิมพ์วันที่ผิดหรือเปล่าครับ 1) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ต้องเป็น
สิงหาคม นะครับ พิมพ์ผิดหรือเปล่าครับ  

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตครับท่าน ไม่ทราบว่าหน้าไหนครับ  
นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ในระเบียบวาระเล่มใหม่ครับ น่าจะพิมพ์ผิดครับ 
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ประธานสภาฯ เนื่องจากวันที่และเดือนในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 1) รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2565 ซึ่งพิมพ์เดือนผิดนะคะ ประธานสภาจะขออนุญาตที่ประชุม ขอแก้ไขเดือนจาก  
ที่พิมพ์เดือนผิด กันยายน ที่จริงคือ เดือนสิงหาคม ใช่ไหมค่ะท่านเลขนุการสภาฯ ประธานจะขอมติ
จากที่ประชุมนะคะ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไข ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 1) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื ่อวันที ่ 23 กันยายน 2565  
ขอแก้ไขเป็น วันที ่ 23 สิงหาคม 2565 กรุณายกมือขึ ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาท่านใด 
ไม่อนุมัติให้แก้ไข กรุณายกมือขึ้นค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่ามติที่ประชุมอนุมัติให้แก้ไขระเบียบวาระ
ที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 1) รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่  1 ประจำปี พ.ศ. 2565  
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ขอแก้ไขเป็น วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่เจ้าหน้าที่พิมพ์เดือนผิด 
นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไข  26       เสียง 
  ไม่อนุมัติให้แก้ไข   - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง  
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ค่ะ 

นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิก
เสนอแก้ไขรายงานการประชุม จะขอมติรับรองรายงานการประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 กรุณา 
ยกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภา
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2565 กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2565  

มติที่ประชุม รับรอง  26       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ญัตติโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 (แผนงานการเกษตร) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 
นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน  
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ
จังหวัดร้อยเอ็ด ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ หน้า 203 ข้อ 2.2.5 โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณตั้งไว้ 1,000,000 บาท คงเหลือ 1,000,000 บาท ขอโอนลด 
990,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลพนมไพรไปทางบ้านสระแก้ว 
ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร ตามแบบ 
อบจ.รอ.เลขที่ 212/2565 จำนวน 490,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 หน้า 476 ข้อ 193  
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2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้าน
โพธิ์น้อย ตำบลแสนสุข - บ้านสระทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 213/2565 จำนวน 500,000 บาท 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 หน้า 190 ข้อ 135 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ 
ในการสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (แผนงานการเกษตร) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย
เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพล ค่ะ 

นายธนพล  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดในพื้นที่พนมไพร
แต่ที ่ผมอยากตั ้งข้อสังเกตคือเรื ่องในข้อที ่ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ที ่ทางท่าน  
ฝ่ายบริหารได้นำเสนอบอกว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ Asphaltic Concrete ระยะทาง  
บ้านโพธิ ์น้อย ตำบลแสนสุข - บ้านสระทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร ตรงนี้ในเงินงบประมาณ 500,000 บาท มีความคลาด
เคลื่อนหรือไม่ครับ หรือเป็นไปตามนี้ก็ใคร่ขออนุญาต ถ้ามันผ่านสภามันจะเป็นสิ่งที่สมาชิกหลาย ๆ 
ท่านอาจจะมีความประสงค์ ตรงนี้ตั้งเป็นข้อสังเกต เผื่อในส่วนอื่นในส่วนที่เป็นการจัดการในท้าย
ปีงบประมาณก็เชื ่อนะครับว่า การได้แก้ไขการโอนงบประมาณโครงการดังกล่าวน่าจะเป็น
ประโยชน์กับพี่น้องชาวอำเภอพนมไพรในจังหวัดร้อยเอ็ดของเราก็นำเรียนที่ประชุม เผื่อได้มีการ
แก้ไขในสิ่งที่ถูกต้องขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ 
นายกฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกครับ ผมดูแล้วน่าจะผิดนะ เพราะว่า 2,450 เมตร ผมว่าน่าจะ

เป็น 245 เมตร มากกว่า เดี๋ยวขออนุญาตเช็คข้อมูลนะครับท่านประธาน 
ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารค่ะ 
นายกฯ เรียนท่านประธานครับ ท่านสมาชิกครับ คงเป็นการผิดพลาดทางข้อมูล 2,450 เมตร เป็นตลอด

สายครับ จริง ๆ คือถ้าเผื่อใช้งบประมาณที่ 500,000 บาท เป็นระยะทาง 270 เมตรครับ ก็เลยจะ
ขอท่านประธานเพื่อขอแก้ตัวเลขครับ จากผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร เป็นผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร ครับ 
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ประธานสภาฯ เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ ซึ่งมีการแก้ไขญัตติที่เสนอต่อที่ประชุม โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์น้อย ตำบลแสนสุข - บ้านสระทอง ตำบล
สระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร ด้วยงบประมาณ
จำนวน 500,000 บาท จะขอมติจากท่ีประชุมนะคะ เชิญท่านธนพลค่ะ 

นายธนพล  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ผมเองเป็นคนตั้งเรื่องนี้ขึ้นมา แต่ตรงนี้
ผมอยากให้คือตรงไปตรงมา ถ้าหากสภายกมือให้เป็นข้อจำเป็นแล้วมันจะมาแก้ไข ซึ่งผมเองใคร่  
ขออนุญาตทางเลขาฯสภาในการแก้ไขมันมีข้อบังคับที่แจ้งให้กับทางสภาได้ทราบด้วย เพราะว่า  
พอเปลี่ยนแปลงเราใช้ข้อระเบียบเปลี่ยนแปลงข้อใด ให้สภาได้ทราบ เพราะทางสภาที่จะอนุมั ติ 
ก็คงจะต้องทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับที่เท่าไหร่นะครับ ผมทราบครับว่า  เป็นการ
แก้ไขตัวเลขผิดพลาดเล็กน้อย ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่คลาดเคลื่อน เพราะว่า ถ้าสภาแห่งนี้ได้ผ่าน
การโอนงบประมาณครั้งนี้มันจะผูกมัด เสร็จแล้วก็ต้องมาขออนุมัติสภาเพื่อแก้ไ ขปัญหา ซึ่งจะ
เกิดข้ึนในครั้งหน้า ซึ่งตรงนี้แก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหารครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบการประชุมสภาให้สมาชิกได้ทราบเพ่ิมเติมด้วยค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ 
หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ  
การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้  
เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือ  
คำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการ  
แปรญัตติ ซึ่งญัตติดังกล่าวเป็นญัตติซึ่งได้บรรจุในระเบียบวาระแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อ  
จะขอแก้ไขคำผิด ก็จะต้องขอมติสภาตามข้อบังคับข้อ 55 ครับ ท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ ในส่วนของการเสนอญัตติและการขอแก้ไขถ้อยคำในญัตติจากฝ่ายคณะผู้บริหาร ซึ่งได้ชี้แจงในส่วน
ของระเบียบการประชุมไปแล้วนะคะ ก็คงจะขออนุญาตขอมติจากท่ีประชุม ซึ่งฝ่ายบริหารได้แจ้ง
ให้สภาได้ทราบนะคะ 

นายธนพล  ขออนุญาตครับ เพราะว่าถ้าประธานท่านทราบเอง เดี๋ยวให้ท่านฝ่ายบริหารแจ้งกับท่านประธาน
ผ่านสภาด้วยครับ เรื่องแก้ตัวเลขดังกล่าว เดี๋ยวข้ามขั้นตอนไปครับ ขอบคุณครับ 

นายกฯ ขออนุญาตท่านประธานครับ ในส่วนของข้อ 2 ถนน Asphaltic  สายบ้านโพธิ์น้อย ตำบลแสนสุข -
บ้านสระทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 
เมตร ขอแก้ไขเป็น ยาว 270 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 213/2565 
จำนวนเงิน 500,000 บาท ครับ นำเรียนท่านประธานครับ 
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ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้ขอเสนอแก้ไขข้อมูลในญัตติโครงการปรับปรุงลาดยางผิวจราจร  Asphaltic 
Concrete สายบ้านโพธิ์น้อย ตำบลแสนสุข - บ้านสระทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร เดิมความยาว 2,450 เมตร ขอแก้ไขเป็น 270 เมตร ตามแบบ 
อบจ.ร้อยเอ็ด จำนวนงบประมาณ 500,000 บาท ขอถามมติจากที่ประชุมนะคะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติให้แก้ไขความยาวตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอไป  
เมื่อสักครู่ ขอให้ยกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด  
ไม่อนุมัติให้แก้ไขความยาวของถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์น้อย ตำบล 
แสนสุข - บ้านสระทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,450 เมตร แก้ไขเป็น 270 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท ขอให้ยกมือค่ะ ไม่มีนะคะ 
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อมูล 
ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อสภานะคะ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมคะ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
อภิปรายจะขอมติจากที่ประชุมเลยนะคะ เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบ  
นะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานการเกษตร) กรุณายกมือค่ะ 
ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขอโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานการเกษตร) กรุณา 
ยกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที ่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่(แผนงานการเกษตร) 

มติที่ประชุม อนุมัติ  26       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่(แผนงานการเกษตร) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ญัตติโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                    (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 
นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
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ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า 193 ข้อ 2.1.73 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete สายบ้านหัวคู - บ้านโนนสว่าง ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 
1,999,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,148 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบ 
อบจ.รอ. เลขที่ 79/2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 หน้า 250 ข้อ 318 ขอโอนลด 1,999,000 บาท  
เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1012 บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - 
บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 1,999,000 บาท ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 823 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 113/2566 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 หน้า 192 ข้อ 141 เนื่องจากโครงการเดิมทับซ้อนกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนและก่อประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน จึงเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญค่ะ หากไม่มีจะถามมติจากที่ประชุมนะคะ เชิญท่าน สจ.คำสี ค่ะ 

นายคำสี เรียนประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายคำสี สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ญัตติโอนงบประมาณ ประจำปี 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) ในระเบียบวาระที่ 4 นะครับ ท่านประธานครับ 
ผมสงสัยตัวนี้นะครับ การแก้ไขถนนผิวจราจร 5 เมตร ตัวเดิมนะครับยาว 1,148  หนา 0.04 เมตร 
เมื่อดูแล้วมันได้ 5,740 ตารางเมตร ราคา 1,999,000 บาท ใช่ไหมครับ ทีนี้มาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ มันขาดหายไปเลยนะครับท่านประธานครับ ตารางเมตรมันลดลง ตั ้ง 802 ตารางเมตร  
ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอันใด ขอฝากท่านประธานถามไปยังคณะบริหารและกองช่างด้วยนะครับว่า
งบประมาณหายไปไหน มันก็ 5 เมตร เหมือนกันใช่ไหมครับ แล้วคูณ 6 เมตร ดูครับ มันก็หายไป
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นะครับ 6 X 823 หรือผมคูณผิดนะครับ มันก็ 4,938 ตารางเมตร ใช่ไหมครับ ไม่ทราบว่า  ราคา
กลางเท่ากันไหมครับ ก็ดูให้หน่อยนะครับท่านประธาน ก็ฝากท่านประธานด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เนื่องจากมีสมาชิกสภาได้อภิปราย ด้วยมีประเด็นสงสัยในส่วนของการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตตินะคะ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ 

นายกฯ เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกครับ ถนนเส้นดังกล่าวที ่มีการเปลี ่ยนไปตั ้งจ่ายรายการใหม่  
ตัวเดิมเป็นการประมาณการเมื่อปี 64 นะครับ ก่อนที่จะทำงบประมาณปี 65 ซึ่งปัจจุบันนี้เป็น
ปีงบประมาณ 65 สิ่งที่มันต่างกันเพราะอะไร เพราะว่าน้ำมันครับ ราคาน้ำมันทำให้งบประมาณ 
ที่ต้องใช้ในปัจจุบันนี้สูงกว่าเดิม ก็เลยทำให้ราคาเปลี่ยนไป ช่วงหลังมานี้โดยภาพรวมส่วนมาก
งบประมาณที่เรามีอยู่จากราคากลางที่เราจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันนี้จะสูงกว่าปกติประมาณ 10% 
นะครับ ตรงนี้ก็น่าเห็นใจกับผู้ประกอบการส่วนหนึ่งพอสมควรนะครับ โดยหลัก ๆ ก็คือเรื ่อง  
ราคาน้ำมันครับ ราคาน้ำมันไม่เท่ากันครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญค่ะ หากไม่มีจะถาม
มติจากที่ประชุมนะคะ เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

มติที่ประชุม อนุมัติ  26       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย

เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านอาคมค่ะ 
นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม

อาคม เฉลิมแสน สมาชิกจากอำเภอจังหารครับ ในระเบียบวาระอื่นๆ กระผมขอนำเรียนเสนอ 
เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ได้มีหนังสือจากเทศบาลตำบลดงสิงห์ได้ขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมแซม
ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา สายบ้านเหล่างิ้ว - บ้านอนามัย จุดที่เสียหายก็คือ  
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บ้านดงหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความเสียหายคือ ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ ทำให้การจราจรไปมาลำบาก ซึ่งผมได้นำเรียนกองช่างก่อนที่จะขึ้นมาประชุมนะครับ 
ปจัจุบันการที่จะจัดซื้อวัสดุนำมาซ่อมแซม ซึ่งงบประมาณที่เราตั้งไว้มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะไป
ซ่อมแซม ผมขอเสนอประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารในการที่จะดูแลถนน ซึ่งเป็นหน้าตาของ อบจ.
ของเรา งบประมาณอย่างของทางหลวงชนบทซึ่งเป็นถนนสายหลัก เมื่อก่อนการซ่อมแซมเขาก็จะมี
การซ่อมแซมตามระยะทาง และการซ่อมแซมตามระยะเวลา แต่ของ อบจ.เรา ก็เป็นถนนที่ไม่ทราบ
ว่า เราจะซ่อมแซมตามระยะเวลาหรือซ่อมแซมแบบตามความสะดวกของเราเองนะครับ ก็อยากนำ
เรียนผ่านประธานสภาไปถึงคณะผู้บริหาร ในการที่จะดูแล ผมเชื่อมั่นว่า ถนนหลายสายที่เป็นถนน
ของ อบจ.เราที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของเราชำรุดเสียหาย โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน 
แน่นอนครับ การเดินทางทำให้พี่น้องได้รับความเสียหาย บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง ก็อยาก
เรียนท่านประธานไปยังผู้บริหารในการที่จะดูแลถนนของ อบจ.ของเราต่อไปในอนาคต ขอกราบ
เรียนครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม เรียนเชิญค่ะ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงประเด็นที่ท่านสมาชิก
สภาอภิปรายค่ะ 

นายกฯ นำเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาหลายรอบ ซึ่งเป็ น
ปัญหาที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่มีอยู่ในตัวของมันโดยธรรมชาติ เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื ่อง
งบประมาณด้วย สิ่งที่เรามีอยู่ด้วย การแก้ปัญหาโดยภาพรวมทั้งจังหวัดในขณะนี้ แก้ได้ถึง 100% 
ไหม ตอบตรงๆ ว่า เป็นไปได้ยาก เพราะว่า เรามีงบประมาณที่จำกัดและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเราส่วนมาก ถนนค่อนข้างจะมีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งจะเกิดปัญหาที่ตามมาเกือบทุกปี  
นะครับ นี่เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ ก็นำเรียนต่อสภาแห่งนี้ว่า ในเรื่องนี้ก็คงจะต้องได้นำเรียนกับผู้
ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองช่าง ในการที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับสิ่งที่เสียหาย ขอนำไปปฏิบัติครับท่านประธานครับ และนำเรียนชี้แจงต่อสภาว่า สิ่งที่ทำไป
ได้แล้วว่า มีอะไรบ้างครับท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ตามที่ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนด 45 วัน ทั้งนี้ ตั ้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจะครบ
กำหนด 45 วัน ในวันที่ 22 กันยายน 2565 คือวันนี้นะคะ เนื่องจากฝ่ายบริหารมีญัตติขอขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินและกันเงินเบิกตัดปี และญัตติต่าง ๆ ที่จะต้องเสนอต่อสภองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดเพื่อพิจารณาอนุมัติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 จึงประกาศขยาย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 
2565 เป็นต้นไป สำหรับวันนัดประชุมประธานสภาจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป เรียนเชิญ
เลขานุการสภาอ่านประกาศค่ะ 
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เลขานุการสภาฯประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2565 ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนด 45 วัน นับตั้งแต่
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 26 
กรกฎาคม 2565 นั้น เนื่องจากสมัยประชุมดังกล่าวจะครบกำหนด 45 วัน ในวันที่ 22 กันยายน 
2565 แต่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดยังมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาญัตติการขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินเบิกตัดปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และญัตติอื ่นๆ  
ให้แล้วเสร็จ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 จึงประกาศขยายสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ออกไปอีก มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 
เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ วันที่  21 กันยายน พ.ศ. 2565 ลงชื่อ  
นางพรธิพา  ไชยรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ วันนี้เราได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ท่านรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุมค่ะ 

 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น.                    
                

นายหมวดเอก                            ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (เนติพัฒน์   รู้ยนืยง) 
                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

                พิกุล / พิมพ์ 
                                      สมปอง / ตรวจทาน 




